



+ Ngày 2 tháng 2, 2024 – Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa trong Đền thánh

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

Nguyện xin sự bình an của Chúa Giêsu Kitô ở cùng mỗi người chúng ta! Hôm nay chúng ta cử hành Lễ kính Đức Mẹ Dâng Chúa trong Đền thánh. Ngày lễ này là cột mốc quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu, và hoàn tất niềm mong đợi của hai con người, Si-mê-on và An-na, những người luôn khao khát nhìn thấy Đấng Mê-si-a. Chúng ta biết niềm hy vọng của họ và của toàn dân Ít-ra-en đã được thực hiện vượt ra khỏi những ước mơ nông cuồng nhất của họ.

Khi viết lá thư cho anh chị em hôm nay, tôi am hiểu chúng ta đang cùng nhau đạt tới cột mốc quan trọng trong đời sống của toàn Tổng Giáo phận Seattle như thế nào. Chúng ta đã bắt đầu hành trình hy vọng và canh tân chính mình với tư cách những người cộng tác trong Tin Mừng, tập trung vào cùng một con người là Chúa Giêsu Kitô.

Sau hơn một năm lên kế hoạch cẩn thận và tham vấn mở rộng, tôi vui mừng ra thông cáo về các gia đình giáo xứ cuối cùng hôm nay. Anh chị em có thể thấy danh sách cuối cùng trên trang mạng của Tổng Giáo phận Seattle (archseattle.org). Các gia đình giáo xứ này sẽ có hiệu lực vào ngày mùng 1 tháng 7, dưới sự lãnh đạo của một cha chánh xứ và một cha phụ tá hoặc nhiều hơn. Các cha chánh xứ và phụ tá này sẽ được công bố vào mùa xuân.

Tôi rất biết ơn hàng ngàn người đã tham gia vào tiến trình tham vấn này bằng cách cung cấp các thông tin chi tiết trong giai đoạn đầu, chia sẻ những sáng kiến mới và cầu nguyện cho nỗ lực canh tân. Cùng nhau chúng ta thực sự là những người đối tác trong Tin Mừng, và công việc tái hình dung này không thể hoàn thành nếu không có anh chị em. Ý kiến đóng góp của anh chị em đã có tác động đáng kể đến cách sắp xếp các gia đình giáo xứ. Chúng tôi đã xem xét nhiều yếu tố bao gồm các quy mô, vị trí, nhu cầu ngôn ngữ, sự hiện diện của trường học, các việc mục vụ chính yếu và nhiều yếu tố khác nữa. Chúng tôi đã dành hàng giờ để thảo luận và cầu nguyện sâu sắc, trong khi lắng nghe Chúa Thánh Thần và phân định con đường tương lai của chúng ta.

Bước cuối cùng trước khi ban hành các gia đình giáo xứ mới này, là lấy kết quả của tất cả những ý kiến đóng góp một lần nữa đưa vào lời cầu nguyện. Tôi đã làm cuộc tĩnh tâm hồi đầu tháng Giêng, đem tất cả anh chị em vào lời cầu nguyện chân thành của tôi, cầu xin sự chúc lành của Chúa và sự hướng dẫn không ngừng trong các nỗ lực của chúng ta, nhằm thực hiện sứ mạng của Giáo hội ngày nay một cách hiệu quả hơn. Tôi cảm nghiệm được một cảm giác an ủi sâu sắc và bền vững trong suốt kỳ tĩnh tâm này, mang lại cho tôi niềm tin cuối cùng để đưa ra những quyết định thực hiện.

Trong phép rửa, Chúa Giêsu Phục sinh chia sẻ sự sống thần linh của Người cho chúng ta, cũng như chia sẻ trách nhiệm đối với sứ mạng của Giáo hội – sứ mạng của Người. Bởi vì phẩm giá của phép rửa tội, tất cả chúng ta đều mang trách nhiệm trợ giúp người khác gặp gỡ Chúa Kitô, cùng nhau bước đi trong hành trình đức tin, để công bố Tin Mừng và làm sáng danh Thiên Chúa bằng đời sống của mình. Sứ mạng này lớn hơn bất kỳ ai trong chúng ta – hoặc bất kỳ một giáo xứ nào. Sứ mạng của Chúa Giêsu, sứ mạng của chúng ta, chúng ta cùng nhau thực hiện với tư cách là những thành viên trong Thân Thể sống động của Chúa Kitô, của Giáo hội.

Niềm hy vọng của tôi là các gia đình giáo xứ sẽ được hưởng lợi ích từ các món quà được chia sẻ về nhân lực, thời gian, tài chánh, tài năng và hơn thế nữa, để chúng ta, với tư cách là những đối tác trong Tin Mừng, thực sự có thể canh tân đời sống giáo xứ. Chúng ta cần mỗi thành viên trong Giáo hội, chia sẻ món quà Chúa ban cho mình để xây dựng Thân Thể Chúa Kitô. Hãy tưởng tượng có nhiều bạn trẻ hơn luôn cháy bỏng trong niềm tin, nhiều người hơn đến gặp gỡ Chúa Kitô qua các bí tích, mục vụ tiếp cận cộng đồng mạnh mẽ hơn trong việc phục vụ những anh chị em vùng ngoại biên, và các nhà thờ được đầy ắp người vào mỗi Chúa nhật và các Ngày Thánh để ca tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Tất cả các điều này đều có thể thực hiện được, và tôi tin rằng *Đối Tác Trong Tin Mừng* là chìa khóa để biến các điều đó thành hiện thực.

Xin cảm ơn anh chị em đã thực hiện hành trình này với tôi. Tôi biết con đường phía trước sẽ có những khúc quanh của nó, đôi khi có vẻ dài đằng đẵng và gồ ghề, nhưng Thiên Chúa luôn ở đó như người bạn đồng hành và hướng dẫn của chúng ta.

Hỡi các người bạn của tôi! Tương lai chúng ta tràn đầy hy vọng – cùng một niềm hy vọng đã tràn ngập Si-mê-on, An-na và gia đình Thánh Gia ngày hôm đó trong đền thờ. Tôi cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục ban ân sủng cho chúng ta với sự cởi mở, sức mạnh, và lòng can đảm để cùng nhau hướng tới tương lai. Hãy yên tâm vì lời cầu nguyện liên tục của tôi luôn dành cho anh chị em, và xin cũng cầu nguyện cho tôi và cho Giáo hội Công giáo chúng ta trong miền Tây Washington này. Trân trọng,

Trong Trái Tim Chúa Kitô,



Giám mục Paul D. Etienne, DD, STL
Tổng Giáo phận Seattle